

Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang tỉnh

Với cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, qua đó tôi luyện bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.



Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ kháng chiến chống Pháp tại địa bàn xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Sinh ra đã thiếu vắng sự dưỡng dục của cha, mẹ mắc bệnh tâm thần, cuộc sống của em Trịnh Hồng Nhung (22 tuổi), thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) vô cùng cơ cực, éo le. Mặc dù học rất giỏi và luôn khát khao được ngồi trên ghế giảng đường đại học nhưng Nhung từng có ý định bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn. Rất may mắn, năm 2017, Ban CHQS huyện Vũ Thư phát động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ tiền, góp quỹ để hỗ trợ hàng tháng giúp Nhung tiếp tục đến trường. Đây là động lực lớn để em vượt khó vươn lên nhiều năm đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, năm 2021 thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, toại nguyện mơ ước của bản thân và mở ra tương lai tươi sáng hơn cho 2 mẹ con. Đến nay, Nhung vẫn được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vũ Thư hỗ trợ kinh phí để em theo học đại học. Em là 1 trong 40 học sinh toàn tỉnh được hỗ trợ tiếp sức đến trường nhờ đồng huy động từ chương trình "LLVT tỉnh đóng hàng cùng chương

trình cấp là yêu thương, hướng tới học sinh nghèo vượt khó" do Đảng ủy Quân sự tỉnh phát động, triển khai năm 2017 nhằm thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng ngày, dù nắng hay mưa, khi biển lặng hay động bão, các chi thay nhau ăn, nghỉ tập trung 24/24 giờ để luyện tập và trực sẵn sàng chiến đấu. Đại đội trưởng Nguyễn Thị Hương Lý cho biết: Học Bác, tôi xác định cho mình ý chí quyết tâm cao, xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của bản thân và đơn vị với tinh thần học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, trong đó khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động học và làm theo Bác. Hàng năm, các cơ quan,

xuất sắc nhiệm vụ của chị Lý là những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh. Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng. Thượng tá Trần Văn Tịnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với quán triệt đầy đủ các văn bản của các cấp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo 100% cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch; từng cán bộ, đảng viên tự xây dựng bản đăng ký, cam kết hợp tác chặt chẽ với đơn vị; thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, trong đó khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động học và làm theo Bác. Hàng năm, các cơ quan,

đơn vị trong LLVT tỉnh thống nhất phát hành "Sổ tư dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với hình thức gọn, đẹp, cấp cho cán bộ, đảng viên, làm tài liệu học tập, nghiên cứu và đăng ký nội dung phấn đấu học tập, làm theo Bác. Năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh phát động việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Để sát thực, gần gũi, dễ thực hiện, cấp ủy, các đơn vị đã phát động cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác gắn với các hoạt động thực tiễn, nhiệm vụ thường xuyên của cá nhân, đơn vị như: "Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", "điển tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão". Nổi bật là, trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 vừa qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, xung phong trực gác ngày đêm, hỗ trợ di dời người dân, trực tiếp tham gia ứng cứu, chống tràn tại các vị trí dễ xung yếu toàn tỉnh. Học và làm theo Bác đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ dù ở cương vị nào cũng phấn đấu vươn lên, hàng năm có từ 85 - 86% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có cán bộ, chiến sĩ không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia như: "Hôm tiết kiệm nghĩa tình", "Quyết tiết kiệm làm theo gương Bác", "Chương trình cấp lá yêu thương, hướng tới học sinh nghèo vượt khó", "Quy hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội". Qua các mô hình này đã tạo được nguồn kinh phí khá lớn, thiết thực giúp đỡ, động viên các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ấm áp tình quân dân, sâu đậm nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thu hút, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiều năm liên đạt trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Ươm "hạt giống đỏ"

Những năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, học viên nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Đảng.

Sinh viên Vũ Minh Anh, lớp YHDP6-K11, Khoa Y tế công cộng vinh dự được kết nạp Đảng tháng 5/2024. Minh Anh chia sẻ: 5 năm học qua, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao mà Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức. Cùng với sự cố gắng của bản thân, tôi được các giảng viên, đảng viên đi trước tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ, giao việc để có cơ hội thể hiện năng lực, sở trường và rèn luyện bản lĩnh chính trị.

Sở hữu thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đảm nhận nhiều vai trò trong Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ sinh viên 5 tốt của Trường, Thái Hoàng Phố, lớp K49B là sinh viên tiêu biểu được xét kết nạp Đảng tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong năm 2024. "Được đứng trong hàng ngũ của Đảng đối với tôi là niềm hạnh phúc, tự hào lớn lao đồng thời tôi cũng ý thức được trách nhiệm của người đảng viên là không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng" - Thái Hoàng Phố chia sẻ.

Những năm qua, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y

Dược Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động nhằm định hướng, hỗ trợ sinh viên, học viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đoàn trường thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề nhằm định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên. Hàng năm, tổ chức cho sinh viên tham dự từ 1 - 2 chuyến đi thực tế đến các địa danh, di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh, kết hợp với tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như trao quà cho trẻ em nghèo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách... Đặc biệt, trong suốt năm học, Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, hoạt động xã hội như tham gia xây dựng nông thôn mới, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng, tạo cơ hội, môi trường thuận lợi để đoàn viên, sinh viên rèn luyện, khẳng định bản thân. Thông qua đó phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy những đoàn viên, sinh viên ưu tú, tạo nguồn để các chi bộ phát triển đảng viên.

Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có 42 chi bộ (34 chi bộ khối cán bộ, 8 chi bộ khối sinh viên) với 583 đảng viên. PGS, TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong Nghị quyết của Đảng ủy toàn khóa đã đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 40 - 50 đảng viên/năm. Đảng ủy nhà trường

phối hợp mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại trường, thu hút gần 200 sinh viên, học viên tham dự mỗi năm. Đảng bộ quán triệt, giao nhiệm vụ cho các chi bộ, Đoàn trường, Hội Sinh viên nhà trường tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên đối với sinh viên, học viên ưu tú. Nhiệm vụ phát triển đảng viên được coi là một tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác phát triển đảng viên, đối với sinh viên, học viên, khi các chi bộ có nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng, Đảng ủy nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra, tham khảo ý kiến của giảng viên chủ nhiệm lớp về kết quả học tập, kết quả rèn luyện, tổ chức hội nghị xem xét, đánh giá công khai từng quần chúng ưu tú.

Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình có hơn 200 sinh viên, học viên được kết nạp Đảng, chiếm trên 70% tổng số đảng viên được kết nạp ở Đảng bộ trong 5 năm qua. Sau khi được kết nạp, các đảng viên là sinh viên, học viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, rèn luyện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy nhà trường đã đề ra. Đặc biệt, phát triển đảng viên trong sinh viên, học viên, Trường Đại học Y Dược Thái Bình hướng đến mục tiêu chiến lược xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước, chuẩn bị đội ngũ kế cận của Đảng có năng lực, tư duy đổi mới và đạo đức cách mạng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HA PHƯƠNG



Các hoạt động sôi nổi tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, khẳng định bản thân. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cổ động hiến máu tình nguyện năm 2024.

Nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới

Chất lượng dân số ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho dân số cũng là đầu tư cho phát triển. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGD đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.



Cán bộ dân số xã Canh Tân (Hưng Hà) truyền thông chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Từ đẩy mạnh tuyên truyền đến thực hiện các chương trình, đề án

Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12. Tại lễ mít tinh, cán bộ, giáo viên cùng hơn 1.700 học sinh nhà trường đã được nghe truyền thông công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Với cách nói chuyện gần gũi, dễ hiểu nhưng không kém phần dí dỏm, hài hước, những nội dung về giới tính đã được truyền đạt hiệu quả, thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Em Nguyễn Hoàng Diệu Linh, lớp 8A5, Trường THCS Kỳ Bá cho biết: Em thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp chúng em có thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Qua đó, chúng em có ý thức bảo vệ bản thân và xây dựng lối sống lành mạnh. Tuổi vị thành niên là giai đoạn nhạy cảm với nhiều thay đổi về tâm sinh lý, nhất là về sức khỏe sinh sản, em rất mong có nhiều chương trình hay, bổ ích như thế này để chúng em có thêm nhiều kiến thức về vấn đề này.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông dân số, ngoài các buổi nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi, treo áp phích hay phối hợp liên ngành tổ chức truyền thông ở các hội nghị, hội

thì... Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh còn phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố, các địa phương truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa. Bằng làm cũ song tiểu phẩm mới, lối diễn chuyên nghiệp đã truyền tải được các chủ trương, chính sách về công tác dân số và phát triển; thông điệp "Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh đủ 2 con", không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, hệ quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh... Bà Trần Thị Hương, thôn An Di, xã Hồng Bạch (Đông Hưng) chia sẻ: Khi xem tiểu phẩm chèo "Nỗi lòng cha mẹ" tôi thấy đây là tiểu phẩm rất hay, gần gũi và sát với thực tế. Tiểu phẩm đã cho chúng tôi hiểu sâu sắc hơn con nòi cũng quý chứ không nặng nề, phân biệt trai hay gái. Chúng tôi mong những chương trình như thế này được lan tỏa tới nhiều người hơn để cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình tôi có 1 con gái. Con gái đi lấy chồng lại sinh 2 cháu gái song tôi sẽ luôn động viên cháu đứng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt.

Song song với công tác tuyên truyền, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, đề án như: Chương trình cũng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dân số KHHGD; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án kiểm soát dân số vùng biển, ven biển; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đào tạo, bồi dưỡng nâng

cao đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp... Các giải pháp triển khai đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của nhân dân, ngày càng có nhiều người kết hôn, sinh con phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình; chất lượng dân số dần được cải thiện; tuổi thọ bình quân của người dân trong tỉnh năm 2023 là 75,4 tuổi, cao hơn tuổi thọ bình quân chung của cả nước; tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh là 8,4%...

Cán sự chung tay của các ngành, địa phương, đơn vị

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Song nhìn lại công tác dân số vẫn còn những khó khăn, thách thức khi tỷ lệ sinh con từ 3 trở lên tăng; tỷ số giới tính khi sinh có chiều hướng gia tăng; cơ cấu dân số có sự chuyển dịch sang cơ cấu dân số già; nguồn lực tài chính cho công tác dân số - KHHGD còn hạn chế... Để giải quyết những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra không chỉ ngành dân số với những giải pháp đồng bộ mà cần có sự vào cuộc từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Ngày 19/9/2024, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh,

trong đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số đến năm 2030; thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chuyển trọng tâm của công tác dân số từ KHHGD sang dân số và phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục về dân số và phát triển với hình thức, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp...

Ông Đặng Văn Hôn, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Thời gian tới, cùng với việc tham mưu kịp thời các văn bản về công tác dân số - KHHGD trong tình hình mới, Chi cục sẽ phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động như truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ dân số, KHHGD, sức khỏe sinh sản, trong đó tập trung vào công tác truyền thông; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực dân số - KHHGD... Với những quyết tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGD các cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH